

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Bùi Huy Hùng, tại buổi làm việc với phường Đông Sơn**

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền phường Đông Sơn, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường và xóm Trường Sơn về tình hình an ninh trật tự và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn phường. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã; đại diện lãnh đạo Công an thị xã, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thị xã và các thành viên trong đoàn đã nghe đại diện Đảng ủy, UBND phường, xóm Trường Sơn và các đại biểu, phường Đông Sơn báo cáo về tình hình an ninh trật tự; tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn phường, nhất là trong thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn làm đơn gửi các cấp chính quyền đề nghị xem xét lại chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuynel Long Thành do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sống và sản xuất của nhân dân. Một số ý kiến cũng phản ánh, đại diện chủ đầu tư (Công ty Long Thành) tiến hành nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng không thông báo, không có sự phối hợp với chính quyền địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các thành phần tham gia cuộc họp, Chủ tịch UBND Thị xã kết luận:

- Lãnh đạo Thị xã chia sẻ với những khó khăn của nhân dân phường Đông Sơn nói chung, xóm Trường Sơn nói riêng về những ảnh hưởng xấu đối với môi trường do bãi rác Núi Voi và các nhà máy công nghiệp trong khu vực gây ra. Mặc dù trong những năm qua, Thị xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường cho người dân, đã đạt được một số kết quả tích cực như: dự án Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải của Công ty AE Toàn Tích Thiện đã cơ bản đầu tư xong, bước đầu đi vào hoạt động; Dự án xử lý triệt để bãi rác Núi Voi đang được triển khai thực hiện trên hiện trường...Nhà máy Xi măng Long Sơn đã và đang nỗ lực xử lý về kỹ thuật nhằm giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn của nhà máy, đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường đạt yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết vấn đề môi trường của các dự án còn chậm, hiệu quả chưa cao, tác động ảnh hưởng đến môi trường do các nhà máy gây ra trong khu vực chưa được cải thiện rõ nét, vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết.

- Trong thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Đông Sơn trong giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường, nhìn chung còn nhiều tồn tại hạn chế; hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn phường còn thấp. Do vậy, Cấp ủy, chính quyền phường Đông Sơn cần phải tập trung, nỗ lực sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Đông Sơn cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề tồn tại nêu trên.

- Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị các đồng chí Lãnh đạo phường, các tổ chức đoàn thể chính trị phường Đông Sơn, nhất là các đồng chí đứng đầu Cấp ủy đảng, Chính quyền, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nhiều hơn nữa triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; chủ động tìm biện pháp giải quyết những tồn tại vướng mắc, báo cáo kịp thời lãnh đạo thị xã những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân, không để xảy ra khiếu nại đông người, vượt cấp, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của phường Đông Sơn nói riêng và thị xã Bỉm Sơn nói chung.

- Đối với Dự án Nhà máy gạch tuynel 2 lỗ công nghệ cao tại phường Đông Sơn: Chủ đầu tư đã được Chủ tịch UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5104/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Địa điểm đầu tư của dự án phù hợp với quy hoạch chung Thị xã. Việc chủ đầu tư tự thỏa thuận với nhân dân để thỏa thuận bồi thường về đất đai và tài sản trên đất là đúng theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi 2013. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương, chưa làm tốt công tác dân vận, có thái độ, phát ngôn không phù hợp, chưa tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhiều hộ dân; vì vậy, UBND Thị xã đề nghị chủ đầu tư tạm thời dừng, chưa triển khai xây dựng nhà máy gạch tuynel 02 lỗ, đồng thời phối hợp với UBND phường Đông Sơn tổ chức đối thoại với nhân dân, để làm rõ những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, kiến nghị; cần tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trước khi tiếp tục triển khai dự án.

- Giao cho phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu phía Đông, thuộc phường Đông Sơn; triển khai lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thuộc phường Đông Sơn; làm cơ sở để xây dựng các phương án để thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (bao gồm cả các dải cây xanh cách ly, hạ tầng xử lý nước thải), di dân tái định cư đối với các hộ đang sống trong khu vực gần

kê các nhà máy công nghiệp có ô nhiễm để từng bước ổn định cuộc sống của nhân dân trong khu vực.

- Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã tăng cường công tác quản lý môi trường theo thẩm quyền, kịp thời xem xét và xử lý các kiến nghị của nhân dân về môi trường.

- Giao Công an thị xã thường xuyên nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt về an ninh trật tự; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng có hành vi, lời nói kích động, gây rối, gây tư tưởng hoang mang cho nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh của thị xã.

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bím Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt phường Đông Sơn; đề nghị phường Đông Sơn, các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr. Thị ủy (b/c);
- TTr. HĐND thị xã (b/c);
- Các PCT UBND thị xã;
- Các phòng, ban UBND Thị xã (t/h);
- Ban CHQS, Công an thị xã (t/h);
- Đảng ủy, UBND phường Đông Sơn (t/h);
- Công ty TNHH Long Thành (ph/h);
- Lưu: VT.



**Lại Thế Anh**